

MERCOSUR VÀ SINGAPORE CHÍNH THỨC KÝ KẾT FTA

Ngày 7/12/2023, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR¹) và Singapore đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do (MCSFTA) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo MERCOSUR. Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên mà MERCOSUR đạt được với một đối tác ngoại khối kể từ năm 1991 và cũng là FTA đầu tiên mà khối này ký kết với một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

Về nội dung, MCSFTA bao gồm 15 Chương với các cam kết về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, thương mại điện tử, mua sắm công, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chính sách về cạnh tranh... Với các cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực, MCSFTA dự kiến không chỉ tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa Singapore và MERCOSUR mà còn thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực đáng chú ý như hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thực thi các chính sách về cạnh tranh, thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế số cũng như thúc đẩy phát triển bền vững của 5 nước thành viên...

Về thủ tục, sau khi ký kết Hiệp định, các nước thành viên sẽ tiến hành các thủ tục phê chuẩn nội bộ và MCSFTA sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được các nước MERCOSUR và Singapore thông báo về việc hoàn tất phê chuẩn này.

MCSFTA là nỗ lực của cả Singapore và khối MERCOSUR trong việc mở rộng quan hệ hợp tác thương mại với các đối tác khác nhau trên thế giới. Về phía Singapore, vào đầu năm 2022, nước này đã ký kết FTA với một khối kinh tế Mỹ Latinh khác là Liên minh Thái Bình Dương (Pacific Alliance) gồm 04 nước Chile, Colombia, Mexico và Peru. Như vậy, cùng với MCSFTA, Singapore đã thiết lập quan hệ FTA với hầu hết các quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ. Về phía MERCOSUR, ngoài Singapore, khối này cũng đang nỗ lực để hoàn thành việc ký kết FTA với Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2023.

Là khối kinh tế lớn thứ 5 thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Việt Nam, MERCOSUR là một thị trường rất tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do vậy, Việt Nam hiện cũng đang tích cực trao đổi với khối MERCOSUR trong việc nghiên cứu về tính khả thi/khả năng đàm phán một FTA giữa hai bên trong tương lai.

(1) Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) gồm các quốc gia Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Cũng trong ngày 7/12/2023, Bolivia được kết nạp vào MERCOSUR và trở thành thành viên chính thức thứ 5 của tổ chức này

